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samgöngustyrki - R19110130

1. Reykjavíkurborg greiðir tæpar 100 milljónir í samgögustyrki til starfsmanna, eru greiddir 
skattar af þessum hlunnindum? 2. Niðurgreiðsla á bílastæðum fyrir embættismenn nemur 
tæpum 5 milljónum á ári, eru greiddir skattar af þessum hlunnindum?


